



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

- ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ขอประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นทำให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยดำเนินการ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
 2. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคมที่ส่งผลให้บุคลากรในสังกัด เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน
 3. ร่วมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้ บุคลากร ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการแจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแสทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายเปรม คำวัฒนา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2



Announcement of Sukhothai Primary Educational Service Area Office 2

Topic: Intention of Administration in Sukhothai Primary Educational Service Area Office 2

.....

According to National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017-2021) Sukhothai Primary Educational Service Area Office 2 announces the intention anti-corruption every way that make trustness and confidence organization to be moral and transparency for government duties as follows :

1. The personnels work and be supported according to the laws, disciplines and rules strictly.

2. Not accepting and not be patient for corruption behaviors which be punished by social and affect to the personnels.

3. Creating participation and awareness for the personnels, administrators, teachers and students know the bad rerults of corruptions and resist to every way of corruption.

4. Pubicizie to the clients for corruption informations and news, complain through the website and the complain center of Sukhothai Primary Educational Service Area Office 2

Announced on 7th December 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pramee Khomwattana'.

(Mr. Pramee Khomwattana)

The director of Sukhothai Primary Educational Service Area Office 2



宣布素可泰小学教育区办公室 2
主题 素可泰小学教育区办公室 2 的意图诚实管理工作里

根据“国家战略为防和制止贪污期³”(2560-2564)

素可泰小学教育区办公室 2 通知意图反对各种形式的贪污和忠实为了组织里的实践服务有德行和透明。如下

1. 执行每一步任务和**鼓励**给工作人员执行任务很严格根据法律**程序**和规定。
2. **不接受**贪污行为和**不容忍**贪污导致社会制裁。
3. **造和培植**意识给工作人员, 管理员, 老师和学生在教育区办公室里。重视坏效果, 反对各种形式的贪污。
4. **公关**给主顾告知资料, 贪污端倪, 诉苦**通过网和小学教育区办公室的诉苦中心**

请大家知道**意图诚实管理工作里**

宣布 2560 年 12 月 7 日

(นายเปรม คำวัฒนา)

素可泰小学教育区办公室 2 的校长